

ผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหาและอุปสรรคที่ อาจเกิดขึ้น	ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข	หมายเหตุ
๔	โครงการอนุรักษ์และ พัฒนาไก่พื้นเมือง พันธุ์เหล่าปาก๋อย ลำพูน	๑. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้การพัฒนาระบบการ เลี้ยงไก่เหล่าปาก๋อย ระบบ GFM	๑. เกษตรกรพัฒนา ระบบการเลี้ยงไก่เหล่า ปาก๋อยให้เข้าสู่ระบบ GFM จำนวน ๒๐ ราย	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรทราบและ เกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จึงได้ตรวจ ประเมินและประชุมแจ้งผลการตรวจประเมิน ๑ ราย	๑. เกษตรกรในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ และเห็น ความสำคัญของทรัพยากร พันธุ์กรรมด้านปศุสัตว์ซึ่ง เป็นสัตว์พื้นเมือง (ไก่เหล่าปาก๋อย)	๑. ช่วงแรกในการจัดทำ โครงการ การ ประชาสัมพันธ์ โครงการอาจจะยังไม่ ทั่วถึง ซึ่งรับทราบเพียง บางกลุ่ม จึงทำให้ผู้ที่ สนใจเข้าร่วมโครงการ ยังมีน้อย	๑. ควรขยายระยะเวลา ประชาสัมพันธ์ให้มาก ขึ้นควบคู่กับการดำเนิน โครงการไปด้วย สร้าง การรับรู้ถึงการดำเนิน โครงการจากผู้นำกลุ่มที่ เลี้ยงไก่ชนหรือผู้นำ ท้องถิ่น	เป็นการ ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ดำเนินการต่อ ในรอบ ๒/๒๕๖๗)
		๒. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เหล่าปาก๋อย	๒. สร้างความเข้มแข็ง ของกลุ่มเกษตรกรผู้ เลี้ยงไก่เหล่าปาก๋อย จัดเก็บข้อมูลลักษณะ ประจำพันธุ์เพื่ออนุรักษ์ พันธุ์กรรม ที่ลักษณะ ตรงตามอุดมทัศน์ไก่ เหล่าปาก๋อย		๒. เกษตรกรสามารถพัฒนาและใช้ทรัพยากร พันธุ์กรรมปศุสัตว์ (ไก่เหล่าปาก๋อย) เพื่อสามารถใช้ ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	๒. ในวันที่ตรวจประเมิน เกษตรกรบางรายยังไม่ พร้อมให้คณะกรรมการ ตรวจประเมิน เข้า ตรวจประเมินฟาร์ม	๒. ให้ปศุสัตว์อำเภอใน พื้นที่ ที่รับผิดชอบ เข้า ไปดำเนินการตรวจ ประเมินเบื้องต้นพร้อม ให้คำแนะนำ แก่ เกษตรกรล่วงหน้าก่อน เพื่อยืนยันว่าเกษตรกร พร้อมรับการตรวจ ประเมินในวันที่กำหนด	
		๒.๓. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมไก่เหล่าปาก๋อยให้ คงอยู่ตลอดไป			๓. เกษตรกรมีการจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์	๓. หลังจากตรวจ ประเมินและแจ้ง ข้อบกพร่อง ผลการ ดำเนินการล่าช้า เนื่องจาก เกษตรกรต้อง ใช้เงินลงทุน ในการ ปรับปรุงฟาร์มให้เป็น ไปตามเกณฑ์	๓. อาจจะใช้วัสดุ ทดแทนเพื่อลดต้นทุน ในการปรับปรุงเช่น ป้ายชื่อคอกพ่อแม่พันธุ์ จากที่ต้องซื้ออาจจะ เปลี่ยนเป็นป้ายไม้เขียน	
						๔. คณะกรรมการบาง ท่านติดภารกิจหรือไม่มี งบประมาณในการออก พื้นที่ในการออกร่วม ตรวจประเมิน จึงไม่ สามารถ ตรวจประเมินฟาร์ม หลายๆรอบได้	๔. ประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยการนำเสนอแก้ไข ข้อบกพร่องแบบ เปรียบเทียบก่อนหลัง ปรับปรุงอย่างชัดเจน	